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นายชัยวัธ  มะระพฤกษวรรณ 

กรรมการและกรรมการบริหาร สภาหอการคาแหงประเทศไทย 
ประธานกรรมการ คณะกรรมการกฎหมายธุรกิจสภาหอการคาแหงประเทศไทย 

“ประมวลรัษฎากรที่ดีและเปนธรรมในมุมมองของภาคเอกชน” 

โดยสวนใหญแลวจะเปนปญหาในเรื่องตัวบท ปญหาในเรื่องทางปฏิบัติในเรื่องการบังคับ
ใช การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เปนปญหาไปทั้งหมดนะครับ ทีนี้ตองขอขอบคุณเปนอยางยิ่งที่
ทางราชการจะพัฒนากฎหมาย จะมาทําใหม ผมสันนิษฐานวาคงจะนํามาทําใหม เพราะฟงดูแลว
วาถาจะทํากฎหมายใหมันงาย สะดวก เปนธรรมกับตัวบทที่คุณสันติบนเม่ือสักครูวาหนา ๓ นิ้ว
นั้นซึ่งพกพาไมได ผมคิดวาก็คงจะไมใชการมาแกกันไปแกกันมา ในอดีตผมจําไดวาสมัยที่
ตนเองเปนทนายใหม ๆ เคยบนวาทําไมเวลามีการแกกฎหมายถึงไดแกกฎหมายกันอยางนั้น
โดยออกเปนพระราชกฤษฎีกาบาง กฎกระทรวงบาง ประกาศกระทรวงบาง เหมือนปะชุนผา 
และยิ่งชุนหนักเขาไปเรื่อย ๆ ก็ไมรูวาเนื้อผาจริงอยูที่ไหน อานไมรูเร่ืองเพราะมันซอนกันไปมา
อยูตลอดเวลา ก็เลยสันนิษฐานวาจะมากหรือนอยก็ควรจะทําประมวลรัษฎากรขึ้นใหม จริง ๆ 
แลวผมคิดวาเราไดคุยกันไปเยอะ และทุกคนเห็นปญหารวมกันนะครับ อยางที่เรียนวาไมไดเลน
เรื่องน้ีโดยตรง พอโดนแทงมาถึงผมตองวิ่งไปหาครูบาอาจารย สมัยที่ผมเรียนก็ไม มี 
ธรรมศาสตรไมไดสอน แตตอนน้ีมีแลวนะครับวิชาภาษีอากรเปนวิชาเลือก ซึ่งทานอ.ปรีชาเปน
ผูสอนกฎหมายลมละลายในสมัยนั้น ผมคิดวาทุกคนเขาใจแลววาทําไมถึงตองมีภาษีอากร 
เพราะหลักการของภาษีอากรนั้นมีเจตนารมณเพ่ือใหเปนรายไดของรัฐ ไมเชนน้ันรัฐก็คงจะไมมี
เงินไปบริหารราชการแผนดิน รวมถึงไมมีเงินที่จะไปทําสาธารณูปโภคซึ่งเปนสาธารณะใหกับ
ประชาชนซึ่งเปนบริการภาครัฐที่ตองทํานะครับ รวมกระทั่งถึงเงินเดือนขาราชการทั้งหลาย 
ประการที่สองที่ตองมีภาษีอากรก็เปนเรื่องการควบคุมเศรษฐกิจไปดวย เปนเครื่องมือที่จะใชใน
การควบคุมการบริโภค การผลิต การจําหนาย การคาระหวางประเทศนะครับ ขณะเดียวกันก็
เปนเครื่องมือที่จะจัดสรรรายได และก็เปนเครื่องมือในการที่จะลดชองวางระหวางคนรวยคนจน 
ทําใหมีการกระจายรายได เชนเปนตนวากรณีของบุคคลธรรมดาก็จะมีลักษณะการจัดเก็บภาษี
แบบขั้นบันได คนที่มีรายไดมากก็เสียมากหนอยเพ่ือใหรัฐมีรายไดในการนําไปบริหารราชการ
แผนดิน ในขณะเดียวกันก็เปนการลดชองวางลงไปดวย นอกจากนั้นก็เปนหลักในการพัฒนา
เศรษฐกิจและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ หากวาเปาหมายของการจัดเก็บภาษีอากรเปนไป
ตามนั้นนะครับ ประเด็นที่ถัดมาก็คือแลวประมวลกฎหมายภาษีอากรที่ดีหนาตาควรจะเปน
อยางไร ซึ่งความจริงทานอธิบดีก็พูดไปแลวสองสามเรื่องนะครับ เทาที่ครูบาอาจารยสอนผมมา 
ก็ไดเช็คดูแลววามีอยูสองสามเรื่องนะครับ ขณะเดียวกันก็มีหลาย ๆ ทานไดพูดไปแลว ขอ
อนุญาตทวนใหมนะครับ ในลักษณะของกฎหมายภาษีอากรที่ดีนั้นในความเห็นก็คือวา ๑. ตองมี
ความเปนธรรม ยากสักนิดหนึ่งที่จะมาจับวาจะพิจารณาดานความเปนธรรม ตองมาดูวาประมวล

 ๒ 
 



รัษฎากรจัดเก็บกับใคร ก็จะมีบุคคลธรรมดา ซึ่งบุคคลธรรมดานั้นทานอ.ธิติพันธุก็ไดบนไปแลว
เม่ือเชา ในเรื่องของคูสมรสจะมีปญหาในเรื่องของการแยกยื่น รวมยื่น บางรายการแยกยื่นไมได
ตองรวมยื่น ขอรับสารภาพจริง ๆ เลยวาโดยสวนตัวผมไมทราบเลยวามีบางรายการดวยหรือที่
แยกยื่นไมไดตองนํามารวมในการคํานวณ ก็ภริยาก็มีเงินเดือน ผมก็มีเงินเดือนและก็ไมมีรายได
อยางอ่ืน เลนหุนก็ไมเปนก็ไมเลยจะไปเขาหุนกับใคร ก็เลยไมรูจริง ๆ และบังเอิญทั้งสองคนก็
ไมไดมีทรัพยสินอะไรหนักหนาก็คงไมตองไปปดใครเชนกัน เพราะฉะนั้นถาไปเปนกรรมการ
อะไรก็ไมตองกลัว ก็ไมมีอะไรจะใหยื่นอีกแลวครับ ที่บริษัทเนื่องจากมีสมุหบัญชียิ่งออกกฎหมาย
เรื่องสมุหบัญชีตองติดตะรางพรอมนายเลยสบายใจเพราะคงไมทําบัญชีชุย ๆ เพราะไมเชนน้ันก็
ตองติดตะรางพรองผมนะครับ ก็ดีขึ้น เพราะไมเชนนั้นถาเปนสมัยกอนก็จะเสียววาจะติดตะราง
คนเดียวหรือไม ตอนน้ีก็ดูดีขึ้นนะครับ อยางไรก็ตาม กฎหมายภาษีอากรที่ดีตองใหความ
ยุติธรรม ใครก็แลวแตที่อยูในหลักเกณฑเดียวกัน คนโสด จะมีอาชีพอยางไรก็แลวแต ลักษณะ
รายไดก็เปนเงินเดือนเหมือนกันที่จะตองเสียภาษี เม่ือสักครูมีคนบนวาคาลดหยอนที่ลดไดปละ 
๖ หม่ืนน้ันนอยไป จริง ๆ แลวผมก็คิดวามันนอยไปนะครับ ไมรูจะพูดอยางไร เอาเปนวาในเรื่อง
ของคาน้ํามันรถนะครับ ตอนนี้คาน้ํามันรถขึ้นไปทุกวัน ทานปรับใหผมบางไหมครับในเรื่องคา
น้ํามันรถ ผมเอาใบเสร็จคาน้ํามันรถและคาผานทางมาหักคาลดหยอนไดบางไหมครับ ทานให
แค ๖ หม่ืน คาประกันชีวิตทานใหผมมา ๑ หม่ืนเกินหม่ืนถึงสี่หม่ืน และทานอธิบดีก็มาบอกผม
วาตรงนี้หมายถึง ๕ หม่ืน ในเรื่องคาลดหยอนกับหักกับรายได ไมวาจะถูกหรือผิดผมขอยึดตาม
คําประกาศของทานอธิบดีนะครับ เวลากรมสรรพากรมาฟอง จึงไมรูเพราะทําตามประกาศ แตก็
ไมรูเหมือนกันนะครับวาผมทําอยางนั้นแลวจะโดนหรือไมโดน กรมสรรพากรก็ตีความไปแลวยัง
มีการฟองรองกันหลายหมื่นราย 

ในหลักประการที่สองก็คือ ตองมีความแนนอน ในเรื่องของความแนนอน การจัดเก็บจะ
จัดเก็บชนิดไหน จากรายไดประเภทไหน เม่ือกี้ผมหลุดไปตัวหน่ึง ลักษณะของประมวลรัษฎากร
มีเร่ืองของเงินไดบุคคลธรรมดา เงินไดของนิติบุคคล สําหรับบุคคลธรรมดามีคาลดหยอน และมี
รายไดที่สามารถนํามาหักคาใชจายได แตในกรณีของนิติบุคคลนั้นยืนอยูบนหลักบัญชี 
เพราะฉะนั้นมันยากไปทั้งหมด เปนตนวา แนวความคิด การเขียน ตรงนี้ผมคิดวามีปญหาอยู
สวนหนึ่งตรงที่หักคาเสื่อม ตรงนี้เปนของนิติบุคคลนะครับ และถาจําไมผิดก็พวกบริษัทรถยนต
ที่มาโวยวายกัน ในขณะเดียวกันบริษัทเชาซื้อ ผูใหเชาซื้อไดบนวา การหักคาลดหยอน ๑ ลาน
นั้น แลวเขาเอารถยนตไปประกอบธุรกิจโดยการใหเชาซื้อ สมมติวามีการทําสัญญาเชาซื้อไว ๔ 
ปนะครับ ดังนั้นทุกเดือนก็ไดคาเชามา ไดกําไรไป แตพอเดือนสุดทายบอกวาไมตอสัญญา มีการ
คืนรถ ปรากฏวาบริษัทขาดทุนเลย ก็มีการโวยวายกันมาก นั่นก็เปนปญหาหนึ่งวาจะแกไข
อยางไร ในเรื่องความชัดเจนแนนอนน้ัน เม่ือประมวลรัษฎากรไปคลุมทั้งบุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคลเลยทําใหยุงครับ แตไมไดเสนอใหแยกประมวลรัษฎากรออกเปนของบุคคลธรรมดา
อันหนึ่งหรือของนิติบุคคลอันหน่ึง  

 ๓ 
 



ตัวที่ยากอีกประการหนึ่งที่เม่ือกี้ไดพูดไปคือการเขียนตัวบทที่ไมชัดเจน ความไมชัดเจน
อาจจะมาจากการเขียนตัวบท ผมสันนิษฐานวาแนวความคิดในเรื่องภาษีอากรในประมวล
รัษฎากรทั้งหมดนี้ ๑. มาจากเรื่องของเศรษฐกิจ ๒. เปนเรื่องของบัญชีเขามาคํานวณใหเปนรูป
เปนรางได เพราะฉะนั้นนักกฎหมายเปนคนสุดทายที่มาเขียนใหเปนถอยคําขึ้นมา ในประมวล
รัษฎากรมีศัพทเยอะมากที่ผมอานแลวไมรูเร่ือง ผมก็สันนิษฐานวาเปนศัพทบัญชีนะครับ อยาง
นอยอาจารยจะทําเรื่องนี้แลว ขอประทานโทษทานทํา Glossary สักเลมไดไหมครับ ผมเคยซื้อ
ศัพทบัญชีนะครับ โดยเฉพาะศัพทบัญชีไทย-อังกฤษ แตวามันไมมีคําอธิบาย มันเปนแคศัพท
ทางบัญชี เพราะฉะน้ันจะทําตรงนี้แลวผมอยากใหทํา Glossary อีกสักเลมเพ่ือที่จะไดอธิบาย
ศัพทภาษีอากร ผมกลัววาถา Glossary ของบัญชีไมตรงกับสรรพากรแลวผมจะทําอยางไร จึง
ขออนุญาตใหทานชวยทํา Glossary ของประมวลรัษฎากร 

หลักภาษีอากรที่ดีในประการตอมา คือ ตองประหยัดถามีการจัดเก็บภาษีลาชาจะทําให
สิ้นเปลืองการจัดเก็บมาก ผลก็คือเงินจะไปถึงภาครัฐใหรัฐใชประโยชนไดไมกี่สตางค ผมไม
ทราบจริง ๆ วาเกณฑในการจัดเก็บภาษีของภาษีทั้งหมดควรจะเปนกี่เปอรเซ็นตครับ อยากให
ลองคิดวาเงินที่ไดจากการจัดเก็บและคาใชจายที่ใชในการจัดเก็บภาษีนั้นคุมกันหรือไม 

ขณะเดียวกันระบบภาษีอากรที่ดีนาจะมีความสอดคลองกับเสรีโดยทั่วไปนะครับ เรา
ไมไดเหลื่อมขามแดนนะครับ เม่ือกอนน้ีมีคนพูดวาทางฮองกงไมเก็บเร่ือง Oversea tax นะครับ 
เพราะฉะนั้นบริษัทที่ตั้งอยูในฮองกงนั้น สมมติวาไปติดตอธุรกิจกับตางประเทศแลวมีรายได
เกิดขึ้นสามารถเอาเงินเขาบริษัทไดเลยอยางเปดเผย และเรียกเงินตัวน้ันวาเปน oversea 
income เพราะฉะนั้นจึงไดรับยกเวนภาษี หรือแมกระทั่งบุคคลธรรมดาก็ทํานองเดียวกัน สมมติ
วาคุณเปนคนไทยไปซื้อที่ดินที่อังกฤษ หรือไปซ้ือทีมฟุตบอลที่อังกฤษนะครับ คานายหนา
เกิดขึ้นนะครับ สมมติวาไดประมาณ ๑ หรือ ๒ พันลาน ไมรูวาเอากลับมาจะตองเสียภาษีหรือไม 
และถาจะตองเสียภาษีทําไมไมเก็บไวที่ฮองกง  

 
เร่ืองรายได ทานจะเก็บจาก Over all income น ไมวาจะเกิดที่ไหนในโลก จะถือหลัก

ดินแดนก็ดี หลักแหลงที่เกิดรายไดก็ดี ทานบอกวาตองมาเสียรายไดที่เราหมด อยางนี้จะมีคน
ยอมเสียไหมครับ เพราะฉะนั้นการเขียนกฎหมายที่จะตองมีคนฝาฝนนั้น อยาไปเขียนนาจะ
ดีกวา 

  
ในขณะเดียวกันจะตองมีเหตุผลในเรื่องการจัดเก็บที่ดี ที่อาจจะสะทอนภาพไดคือ 

รัฐบาลไดเงินไปแลวกลับสูประชาชนมากนอยแคไหน ไดมีการเอาไปบูรณะประเทศ เอาไปสราง
ความเจริญใหกับประเทศไดมากนอยแคไหนนะครับ อันนี้ในฐานะของหอการคาไทยขอบน
หนอยครับ ในเร่ืองการกลับคืนสูภาคเอกชน ผมเขาใจวารัฐบาลมองในแงสาธารณูปโภค ผมคิด
วามันเปนสิ่งที่เห็นภาพที่สุด แตการสงเสริมการคาละครับทานมีงบประมาณในการสงเสริม

 ๔ 
 



การคามากนอยแคไหน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเจาหนาที่ของรัฐไปเปนหัวหอกในการรุก ใน
การนําเกมในการรุกไปตางประเทศ ผมคิดวาเงินงบประมาณที่สงเสริมตรงนี้นอยมาก เอางาย ๆ 
กระทรวงพาณิชยมีกรมเจรจา และกรมเจรจาก็ชางเจรจาจริง ๆ ไปเจรจาหมดเลย เร่ืองของ
สินคามันมีสองตัวนะครับ ตัวหน่ึงก็คือเรื่องสินคา จะ ๐ ไม ๐ จะเปดอะไรไมเปดอะไรนะครับ 
ตรงนั้นคุณสันติ วิลาศศักดานนท เปนคนกํากับ แตวาผมทํางานภาคบริการ จะมีประเด็นวา
ธุรกิจของคนตางดาวจะมาลงทุนไดหรือไม ตอนนี้มันเกิดลักษณะของชาตินิยมปลาย ๆ วาอยา
ไปเปดอันนี้ ถาเปดแลวจะทําใหคนไทยไมมีงานทํา จะกอความเสียหาย ซึ่งพูดอยางนั้นก็ไมผิด
นะครับ แตขณะเดียวกันจะทําอยางไรใหมันถูก ผมก็ถามวาแลวเรารูตัวแลวเหรอวาอาชีพที่คน
ไทยประกอบธุรกิจอยูตอนนี้เปนอะไรบาง มีเทาไหร ทําไมกระทรวงพาณิชยไมทําสํามะโน
ผูประกอบการคาละครับ ไมวาชางตัดผม คนตัดเสื้อ คนขี่สามลอ คนเผาถาน สงวนไวครับ แลว
ตอนน้ีคนไทยยังทําอยูไหมครับ แลวพมาที่ขี่สามลออยูตอนน้ีผมก็ไมรูนะครับวาสงวนไวไหม
ครับ ถานจะมีใหเผาอีกมากไหมก็ไมรู อยางนี้ละครับเงินที่จะกลับสูภาคสงเสริมการคาเปนธรรม
มากนอยแคไหน ผมไมรูเลย มองก็มองไมเปนนะครับ ดูก็ดูไมเปนครับวาการจัดสรรงบประมาณ
แผนดินมาชวยในการสงเสริมการคานั้นมีสักกี่เปอรเซ็นตของงบประมาณแผนดิน หรือสักกี่
เปอรเซ็นตของที่กระทรวงพาณิชยได  

 
ตัวสุดทายในเรื่องของภาษีอากรคือ ตองปรับตัวเองไดงาย มีผูบอกวาถาเขียนภาษีไม

ชัดเจนคนเสียภาษีก็ทําตัวไมถูก แตจะทําอยางไรใหมีความชัดเจนและขณะเดียวกันก็มีความ
ยืดหยุนพอสมควร ผมไดยินมาวาในอเมริกาเจาพนักงานเก็บภาษีโหดมาก จะตามมาถึงบาน
และมาเคาะประตูที่พักและก็สงใบประเมินภาษีวาเธอมีรายไดอะไรเทาไหร และฉันจะประเมิน
ภาษีเธอเทาไหรนะครับ แตหากวามีรายไดหรือรายจายอะไรก็แลวแตที่มันสะทอนผลภาษี และ
เกิดมีความไมชัดเจนในเรื่องของกฎหมายและแบบวิธีปฏิบัติที่เขามีอยูในขณะนั้นถือวาเปน 
Gray Area เม่ือเปน Gray Area ก็เปดชองคุยกันเลยวาในกรณีนี้จะเสียภาษีหรือไมเสีย เพราะ
มันเปน Gray Area ฉันจะฟองเธอถาเธอไมเสีย ทางฝายผูเสียภาษีก็บอกวาฟองก็ฟองสิเพราะ
กฎหมายมันไมมี จนในที่สุดก็มาตกลงกันวาเอาอยางนี้ไหมวาเรามาตกลงกันวาใหผูเสียภาษีเสีย
ภาษีเทานี้เปอรเซ็นตจากจํานวนประเมินภาษีเทานี้ ทานเสีย ๕๐% แลวเลิกกันไป แตวาตอไปนี้
กรณีแบบน้ีไม Gray อีกแลวนะ ก็จะไดไปออกระเบียบวาตรงนี้ไม Gray ถาไปเขียนอยางนี้ก็มี
ขอสงสัยวาวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งหรือเปลาก็ไมรู ดังน้ันถาจะเขียนทานตองคิดถึงวิธี
ปฏิบัติดวยนะครับ อยาไปเขียนใหมี Gray อยางเดียวโดยไมคํานึงถึงเร่ืองหลักปฏิบัติ ผมคิดวา
ถาเขียนลักษณะ Gray เจาหนาที่จะถูกเพงเล็ง จะถูกสงสัย ซึ่งไมอยากใหเปนอยางนั้น ดังน้ัน
ตองระมัดระวังเรื่องนี้ดี ๆ 

  
ถาจะถามวากฎหมายภาษีอากรที่ดีเปนอยางไร อันนี้ก็เปนมุมมองที่ผมไปเรียนหนังสือมา 
หนาตาก็คงจะเปนแบบน้ี ถามวาเปนธรรมหรือไม ยากที่จะพูดถึงเรื่องนี้ ดวยความเปนนัก
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กฎหมาย ครูบาอาจารยสอนผมมาวา ความเปนธรรมนั้นมีอยู ๒ ความเปนธรรม คือความเปน
ธรรมตามกฎหมายกับความเปนธรรมทางธรรมชาติ บางครั้งความเปนธรรมทางธรรมชาติมันใช
แลว ไมเชนน้ันไมมีมาตรฐาน ดังนั้นจึงตองมีความเปนธรรมในทางกฎหมาย จึงยอนกลับมาวา
ถาทําไดตามนี้มันก็จะมีความเปนธรรมนะ มันไมใชแคกฎหมายที่ดี แตมันก็จะมีความเปนธรรม
ไปดวยในตัวของมันเอง 
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